



## วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา ปี B

(วันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2015)

**พี่น้องที่รัก** การหย่าร้างเป็นปัญหาที่ไม่เคยจางหายไปจากสังคมมนุษย์ไม่ว่ายุคใดหรือสมัยใด พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษเป็นกษัตริย์ที่แต่งงานหลายครั้งและมีภรรยาหลายคน เมื่อได้รับการตำหนิจากสันตะสำนัก พระองค์ได้แยกตัวเองออกจากพระศาสนจักรคาทอลิกและตั้งพระศาสนจักรแองกลิกันขึ้น เอลิซาเบ็ธ เทเลอร์ นักแสดงผู้โด่งดังเป็นที่รู้จักกันว่ามิสมีหลายคน หนึ่งในนั้นเธอแต่งงานด้วยถึงสองครั้ง ดาราฮอลลีวูดหลายคนประกาศแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่า บางคนเป็นครั้งสอง หรือครั้งสาม หรือแม้แต่ครั้งทีสี่แล้ว ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสถิติการหย่าร้างสูงที่สุด กล่าวคือ 50เปอร์เซ็นต์ของคู่สมรสชาวอเมริกันจบลงด้วยการหย่าร้าง ประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้า แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ในอันดับที่ 22 ของโลก แต่สถิติการหย่าร้างในประเทศของเรานั้นวันยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถิติล่าสุดของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยพบว่า 1 ใน 4 คู่สมรสชาวไทยจบลงด้วยการหย่าร้าง จากสถิติดังกล่าวดูเหมือนว่า การแต่งงานไม่ได้ถูกถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์และข้อผูกมัดตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้ว

จริงอยู่ การหย่าร้างไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว ในสมัยของพระเยซูเจ้าปัญหานี้ได้รับการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป แต่จุดยืนของพระองค์และพระศาสนจักรของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังคงเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังที่เราทราบ ในพระวรสารวันนี้ชาวฟาริสีบางคนทูลถามพระเยซูเจ้าโดยหวังที่จะจับผิดพระองค์ว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา” (มก 10:2) เกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น? ทำไมคำถามนี้จึงเป็นเหมือน “กับดัก” เพื่อจับผิดพระเยซูเจ้า? แน่นนอน ชาวฟาริสีไม่เคยสงสัยในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของการหย่าร้าง เพราะกฎหมายของโมเสสระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ชายใดแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งและมีเพศสัมพันธ์กับนางแล้ว แต่ต่อมาไม่พอใจที่จะอยู่กับนางเพราะพบว่านางมีข้อบกพร่องน่าละอาย เขาจะต้องเขียนหนังสือหย่าให้นาง แล้วให้นางไปจากบ้าน ถ้านางออกจากบ้านของเขาไปแล้ว นางสามารถแต่งงานกับชายอีกคนหนึ่งได้” (ฉบ 24:1-2)

ประเด็นเดียวที่ยังถกเถียงกันในระหว่างชาวฟาริสีในสมัยนั้นคือ อะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ข้อบกพร่องน่าละอาย” (ฉบ 24:1) ที่สามีพบในตัวภรรยาของเขาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย? บางกลุ่มบอกว่าคำนี้หมายถึงเรื่องที่สะอาด เช่น การผิดประเวณี เท่านั้น บางกลุ่มบอกว่าคำนี้หมายถึงเรื่องไม่พอใจอะไรก็ได้ แม้แต่ทำอาหารไม่อร่อยก็ถือเป็นข้ออ้างได้ บางกลุ่มยังบอกอีกว่าภรรยาไม่จำเป็นต้องทำอะไรผิดเป็นพิเศษ เพียงแค่สามีไม่มีความพิศواسในตัวนางอีกต่อไปก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วสำหรับการหย่า นี่เป็นกับดัก เพราะถ้าพระเยซูเจ้าทรงเห็นด้วยกับแนวคิดของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พระองค์จะถูกอีกสองกลุ่มต่อต้านทันที

คำตอบที่พระเยซูเจ้าทรงให้ไม่ได้อิงอยู่กับกฎหมายที่ระบุไว้ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ แต่อิงอยู่กับพระประสงค์และแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้รับการเผยแสดงไว้ในหนังสือปฐมกาล (เทียบ ปฐม2:24) พระองค์ตรัสว่า **“เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ดังนั้น ชายจะละบิตามารดาไปผูกพันกับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนี้ เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้ มนุษย์อย่าแยกเลย”** (มก 10:6-9) สำหรับพระเยซูเจ้า ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงเพื่ออยู่ด้วยกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน

คำตอบของพระเยซูเจ้านั้นสองประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ **ประเด็นแรก** พระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้หญิงในฐานะบุคคลหนึ่ง ชาวิวสมัยโบราณมองผู้หญิงเป็นเหมือนทรัพย์สินสมบัติของผู้ชายซึ่งเขาสามารถใช้ได้ตามความพอใจ ปรกติแล้วกฎหมายของชาวิวอนุญาตให้สามีเท่านั้นมีสิทธิหย่าภรรยาได้ ส่วนภรรยาไม่มีสิทธิหย่าสามี แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกว่า **“ถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง ก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน”** (มก 10:12) เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงให้เกียรติและยอมรับผู้หญิงเป็นบุคคลตามกฎหมายและมีความเสมอภาคกับผู้ชาย **ประเด็นที่สอง** พระเยซูเจ้าทรงเน้นหลักศีลธรรมมากกว่าตัวบทกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นเพราะใจดีเอกร่างตัวของชาวิว พวกเขาถามพระองค์ว่าการหย่าร้างสามารถทำได้หรือไม่ พระองค์ทรงตอบว่าตามพระประสงค์และแผนการของพระเจ้าสำหรับสามีและภรรยาแล้วการหย่าร้างไม่สามารถทำได้ พวกเขาถามพระองค์เกี่ยวกับจุดยืนของกฎหมาย พระองค์ทรงบอกพวกเขาเกี่ยวกับจุดยืนของพระเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา

**พี่น้องที่รัก** เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าปัจจุบันนี้ในแทบทุกประเทศสถาบันครอบครัวกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ สติติการหย่าร้างของคู่สมรสพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ในแวดวงคาทอลิกของเรา สมัยก่อนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในครอบครัว การหย่าร้างถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆ แต่ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าการหย่าร้างเป็นทางเลือกที่อยู่ต้นๆ เสียด้วยซ้ำไป การหย่าร้างจึงไม่ใช่เรื่องน่าละอายอีกต่อไป ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราควรจะยอมรับสิ่งที่คนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องปรกติและนิยมทำกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่? แน่نون ไม่ สิ่งหนึ่งที่เราควรจำไว้เสมอคือ ไม่มีคำว่า **“การหย่าร้าง”** อยู่ในพจนานุกรมของพระเจ้าสำหรับคริสตชนที่แต่งงานอย่างถูกต้อง พระศาสนจักรอนุญาตให้บางคนแต่งงานใหม่ได้เฉพาะในกรณีที่สูงสุดได้ว่าการแต่งงานของเขาที่ผ่านมาไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะเท่านั้น เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พระศาสนจักรไม่อนุญาตให้มีการหย่าร้างคือ การแต่งงานแบบคริสตชนเป็นการแสดงออกแบบมนุษย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผู้ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ ความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราแต่ละคนเป็นความรักแบบไร้เงื่อนไขและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความรักที่สามีและภรรยามีต่อกันจึงต้องเป็นความรักแท้ที่ปราศจากเงื่อนไขและไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหามากมายในชีวิตก็ตาม

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**